

GIỚI THIỆU LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ KỶ THỊ CHUNG TỘC NĂM 2017

Chung tay góp phần xóa bỏ kỳ thị chủng tộc!

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố chọn ngày 21 tháng 3 là Ngày quốc tế xóa bỏ kỳ thị chủng tộc vào năm 1966. Đây là ngày tưởng niệm 69 người hi sinh do cảnh sát nổ súng trong cuộc tuần hành hòa bình ở Nam Phi nhằm chống lại nội dung thông qua đạo luật Apartheid – chính sách phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, tình trạng kỳ thị chủng tộc vẫn không hề thuyên giảm. Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện chính sách kỳ thị chủng tộc. Chính phủ cho rằng người lao động di trú bất hợp pháp cướp đi việc làm và đồng lương của người dân trong nước nên cần phải đẩy mạnh công tác lùng soát và trục xuất. Đây rõ ràng là lời nói dối trắng trợn. Đáng lý ra, chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình trạng thất nghiệp và đồng lương eo hẹp do hậu quả của việc thực thi chính sách khuyến khích chế độ nhân viên hợp đồng và chính sách sa thải, cắt giảm tiền lương.

Chính phủ thực thi nhiều chính sách ưu tiên đối với nguồn nhân lực công nghệ cao và các nhà đầu tư, thay vào đó, lại hạn chế quyền lợi của người lao động nước ngoài đang làm việc trong môi trường hà khắc. Chẳng hạn như, lao động nước ngoài hợp pháp chỉ được lưu trú tại Hàn Quốc trong vòng 3 năm, chỉ có quyền gia hạn thời gian lưu trú với điều kiện có sự đồng ý của nhà tuyển dụng và không được tự ý chuyển nơi làm việc.

Trong báo cáo trình Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc năm 2015 có đưa kiến nghị tạo điều kiện cho tất cả người lao động nước ngoài có thể chuyển nơi làm việc tự do, mà không cần sự đồng ý của nhà tuyển dụng. Tuy vậy, chính phủ lại áp dụng chế độ lao động vụ mùa, không cho phép chuyển nơi làm việc đối với các lao động có thời hạn cư trú chưa đầy 3 ~ 6 tháng.

Đồng thời, chính phủ lại bổ sung thêm tiêu chuẩn thẩm tra người di trú kết hôn như năng lực tiếng Hàn, thu nhập của vợ/chồng... gây khó khăn cho việc xin quyền lưu trú vĩnh viễn và xin nhập quốc tịch Hàn Quốc của người nước ngoài. Tư cách lưu trú không ổn định là rào cản của đại đa số các phụ nữ kết hôn di trú đang khổ sở với bạo lực gia đình.

Thêm nữa, Chính phủ cũng hà khắc với cả chính sách tiếp nhận dân tị nạn. Trong số các quốc gia OECD, Hàn Quốc có tỉ lệ tiếp nhận dân tị nạn thấp, chỉ xếp hạng trên 4 nước về sau, tỉ lệ tiếp nhận dân tị nạn của Hàn Quốc này tiếp tục giảm. Trong năm ngoái, tại sân bay quốc tế Incheon có xảy ra tình trạng giam giữ 28 người dân tị nạn Siria trên 6 tháng ở một nơi bẩn thỉu và chật chội.

Những chính sách kỳ thị chủng tộc của chính phủ trên đây càng gây kích thích các hành động và phát ngôn phân biệt, kỳ thị chủng tộc. Cũng không phải ngẫu nhiên khi đảng ứng cử vào đợt tổng tuyển cử lần thứ 20 lại là đảng đứng trên lập trường phân biệt, kỳ thị dân di cư, dân tộc thiểu số.

Một mặt, chính phủ và quốc hội lần thứ 17, 18, 19 vừa qua đã liên tục lấy cớ phản đối thể lực bảo thủ và một phần thể lực cơ đốc giáo nhằm trì hoãn việc sửa đổi luật cấm đối xử, phân biệt. Các ứng cử viên có ưu thế đặc cử tổng thống sắp tới cũng ngoảnh mặt với vấn đề nhân quyền của người thiểu số vì muốn nhận thêm phiếu của các thể lực bảo thủ. Ủy ban xóa bỏ kỳ thị chủng tộc của Liên Hiệp Quốc đã khuyến cáo chính phủ Hàn Quốc quy định kết tội và soạn thảo luật xử phạt tội kỳ thị chủng tộc vào năm 2012. Theo đó, quốc hội cần phải soạn thảo bộ luật cấm phân biệt, kỳ thị càng sớm càng tốt.

Toàn thế giới hiện đang có nhiều hành động chống lại nạn kỳ thị chủng tộc. Trên khắp nước Mỹ cũng diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống lại chỉ thị hành chính cấm người Hồi giáo nhập cảnh của tổng thống Trump. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế xóa bỏ kỳ thị chủng các cuộc biểu tình và tuần hành hòa bình đang diễn ra ở nhiều quốc gia hơn so với năm ngoái.

Chúng ta đang tạo ra nguồn liên hợp các hoạt động cộng đồng thế giới chống lại nạn kỳ thị chủng tộc. Theo đó, Hàn Quốc cũng cần tiếp sức cho dòng chảy này. Cũng như cuộc biểu tình thấp nển yêu cầu phế truất tổng thống Park Geun Hye với mong ước một thế giới mới bình đẳng, cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc nhằm tạo thế giới bình đẳng cũng quan trọng không kém.

Trong điều khoản đầu tiên của Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế có viết : ‘Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi’. Tất cả mọi người phải có trách nhiệm đảm bảo và nâng cao nội dung này. Chúng ta cần phải đứng lên để tranh đấu với các nội dung phân biệt và kỳ thị chủng tộc bởi các chính sách và việc thực hiện chính sách kỳ thị chủng tộc của chính phủ Hàn Quốc đang thấm dần vào xã hội.

Seoul, ngày 19 tháng 3 năm 2017

Hội người di trú cùng hành động, Hiệp hội người di trú - lao động nước ngoài, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội soạn thảo luật cấm kỳ thị